

10 NĂM ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Biến nghị quyết thành hiện thực KỲ 3: KẾT QUẢ BỀN VỮNG

10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các cấp, ngành, trọng tâm là ngành giáo dục đã có nhiều nỗ lực đưa giáo dục và đào tạo tiến những bước mạnh mẽ, thực hiện tốt cả 3 mục tiêu: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Người học là trung tâm

Sau 14 năm thành lập, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục và thực hiện quyết định của UBND tỉnh, năm 2011, Trường THPT Nguyễn Huệ là một trong những trường bán công đầu tiên trong tỉnh chuyển đổi sang mô hình trường tư thục. Mặc dù chuyển đổi trong điều kiện nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn về đội ngũ cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất song bám sát chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã thống nhất để ra một loạt giải pháp khắc phục khó khăn, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường không ngừng nỗ lực xây dựng môi trường học tập, rèn luyện thông qua việc triển khai thực

hiện tốt các hoạt động đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập như: tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn, xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập theo hướng phát huy tư duy, năng lực của học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Thoa, Trường THPT Nguyễn Huệ chia sẻ: Mỗi giáo viên chúng tôi đều tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng, trau dồi kiến thức để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, phục vụ đổi mới giáo dục. Việc giảng dạy thay vì truyền thụ kiến thức một chiều thì giờ đây học sinh trở thành trung tâm của quá trình này. Vì vậy, các em rất hào hứng với các tiết học, đặc biệt là tiết học thực hành trải nghiệm hoặc ứng dụng thiết bị dạy học hiện đại.

Với phương châm "lấy học sinh làm trung tâm - chất lượng giáo dục làm nền tảng cho sự phát triển bền vững", cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Hưng Hà đã mạnh dạn áp dụng nhiều phương pháp dạy học mới. Đam mê lịch sử, cô giáo Phạm Hồng Lê, Trường Tiểu học và THCS Kỳ Đông miệt mài tìm tòi, đổi mới sáng tạo không ngừng làm cho giờ học Lịch sử trở nên hấp dẫn, hiệu quả, thu hút học sinh. Cô giáo Phạm Hồng Lê chia sẻ: Hưng Hà có những di tích lịch sử rất nổi tiếng như đền Trần, đền Tiên La... là kho tư liệu lịch sử quý giá, lưu giữ nhiều giá trị thế hệ trước trao truyền cho thế hệ sau. Vì vậy, tôi tích cực tổ chức cho học sinh các tiết học không phải ngồi ở lớp mà là trải nghiệm cùng di sản. Trong những tiết học này, giáo viên giữ vai trò người trung gian, giúp học sinh tiếp nhận kiến thức từ đó bồi đắp tình yêu quê hương, giúp gìn di sản, văn hóa dân tộc. Hiệu quả của các tiết

học trải nghiệm là học sinh từ chỗ "phải học" đã trở thành "muốn học". Từ hiệu quả của mô hình dạy học gắn với di sản của huyện Hưng Hà, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức "Giờ học toàn tỉnh" chủ đề Bác Hồ với nông dân Việt Nam tại Quảng trường Thái Bình (thành phố Thái Bình) tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn ngành. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Đây là hình thức dạy học giàu sự sáng tạo, sinh động, trực quan, hấp dẫn, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng của quê hương cho học sinh. Qua thực tế sau nhiều năm tổ chức hình thức dạy học này, nhiều học sinh và cả phụ huynh rất hào hứng, ủng hộ việc sử dụng di sản trong dạy học ở trường phổ thông. Các em chờ đợi đến giờ học được tiếp cận và tìm hiểu nội dung bài học thông qua các di sản. Từ đó giúp các



Giáo viên Trường Mầm non Thụy Hồng (Thái Thụy) áp dụng phương pháp lấy học sinh làm trung tâm trong giảng dạy.

em phát triển kỹ năng học tập, tự chiếm lĩnh kiến thức, phát triển trí tuệ và nhân cách.

Duy trì chất lượng giáo dục

Hiện nay, 100% các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học, THCS đạt mức độ 3; xóa mù chữ mức độ 2. Ngày 16/5/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1386 công nhận tỉnh Thái Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2. Với sự thay đổi hình thức thì tốt nghiệp THPT theo từng giai đoạn, ngành giáo dục luôn thích ứng nhanh, kịp thời, có các giải pháp khoa học và hiệu quả, giảm áp lực và tổn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Kết quả chung về chất lượng giáo dục đại trà tiếp

tục ổn định và có bước phát triển phù hợp với tiêu chí phát triển năng lực người học. Thái Bình luôn nằm trong top 10 tỉnh, thành phố có điểm trung bình các môn thi cao nhất toàn quốc giai đoạn 2013 - 2022. Trong khối các trường THPT, Trường THPT Bắc Duyên Hà là đơn vị xuất sắc dẫn đầu các phong trào thi đua. Bà Vũ Thị Ngân, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Chúng tôi không ngừng đổi mới cách phong trào thi đua, trong đó nổi bật là phong trào đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập; triển khai thực hiện hiệu quả chương trình GDPT 2018; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn. Trong đó, đặc biệt quan tâm, ưu tiên, tạo môi trường học tập thuận lợi nhất để các em học sinh có ước mơ, hoài bão và khát vọng vươn lên. Nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi về nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức, lối sống, luôn là

tấm gương sáng để các thế hệ học sinh noi theo. Năm 2022, em Đặng Lê Nguyễn Vũ, học sinh của Trường đã xuất sắc đạt ngôi vị quán quân chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Cùng với chất lượng giáo dục đại trà, tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, giáo dục Thái Bình khẳng định "thương hiệu", vị thế trong hệ thống giáo dục cả nước, xứng danh với truyền thống hiếu học, 10 năm qua, toàn tỉnh có hàng trăm lượt học sinh THPT đạt học sinh giỏi quốc gia, 3 lượt học sinh giành huy chương vàng Toán quốc tế là các em: Trần Hồng Quân, Trường THPT Chuyên Thái Bình, huy chương vàng năm học 2013 - 2014; em Vũ Xuân Trung giành cú đúp khi liên tiếp giành huy chương vàng trong 2 năm học 2014 - 2015, 2015 - 2016; gần đây nhất, em Phạm Xuân Trung dự thi Tin học châu Á - Thái Bình Dương. Trong thành quả chung ấy có đóng góp quan trọng

của Trường THPT Chuyên Thái Bình, đơn vị chịu trách nhiệm trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển của tỉnh tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và Olympic khu vực, quốc tế. Ông Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường luôn bảo đảm ổn định và có chiều hướng phát triển. Kết quả này đã khẳng định bước đi đúng hướng, vững chắc trong quản lý cũng như công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo các "hạt nhân" của nhà trường. Để thực hiện mục tiêu đề ra, nhất là việc giữ vững thành tích qua các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành chức năng, hàng năm nhà trường tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý trường học, quản lý công tác chuyên môn, coi trọng phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi. Đặc biệt, quan tâm thực hiện tốt cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng, tạo môi trường giảng dạy, học tập tốt nhất để mỗi giáo viên, học sinh phấn đấu, phát huy hết năng lực của mình.

Bối cảnh hiện nay đang tạo ra nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức đối với sự nghiệp "trồng người". Song, những thành quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW đã và đang tạo niềm tin, động lực để thầy và trò các trường nỗ lực phấn đấu, tự tin bước vào những cuộc thi mới.

(còn nữa)
ĐẶNG ANH

Đổi mới công tác tuyên giáo ở Kiến Xương

Những năm qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Kiến Xương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.



Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, các hộ dân trên địa bàn xã Bình Định (Kiến Xương) đều đồng thuận với chủ trương hiến đất, phá dỡ tường bao, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ông Trần Tuấn Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Bình Định cho biết: Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tuyên giáo. Việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác giáo dục lý luận chính trị, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ xã đã được triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bên cạnh đội ngũ làm công tác tuyên giáo, dân vận, Ban Thường vụ Đảng ủy xã còn phân công từng đảng viên phụ trách địa bàn, thường xuyên giữ mối liên hệ với các chi bộ, đồng thời tuyên truyền, trao đổi, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời nguyện

vọng chính đáng của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở cơ sở. Ngoài tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, hàng năm xã còn mời báo cáo viên của tỉnh, của huyện về định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của xã đạt được những kết quả quan trọng, nhất là công tác giải phóng mặt bằng đã tạo sự lan tỏa trong toàn xã. Năm 2023, nhân dân đã hiến gần 12.000m² đất để thực hiện các dự án mở rộng đường giao thông, tích cực sản xuất chăn nuôi, mở rộng thêm 5ha ao nuôi cá bán nổi, nâng tổng diện tích cả vùng lên 10ha.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiến Xương tích dư luận xã hội bằng nhiều kênh khác nhau, thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Duy trì tốt việc biên soạn, tiếp nhận, cấp phát bản tin Thông báo nội bộ của tỉnh, phát hành bản tin Thông báo nội bộ của huyện, Tài liệu tham khảo, tạp chí Báo cáo viên phục vụ sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cũng có nhiều đổi mới, chất lượng ngày một nâng lên. Để tránh tình trạng báo cáo viên các cơ quan, đơn vị, địa phương truyền đạt chỉ thị, nghị quyết của Đảng một cách khô cứng, không chọn lọc nội dung chính, trọng tâm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu, xây dựng, chuẩn bị để cương chi tiết nội dung từng nghị quyết trang bị cho báo cáo viên cấp cơ sở, đồng thời kiện toàn đội ngũ báo cáo viên theo năng lực thay vì theo vị trí như trước đây. Đặc biệt, công tác tuyên truyền đã tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhiệm vụ quan trọng ở địa phương, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới. Do đó, nhiều dự án giao thông trên địa bàn huyện trong những năm qua đã được triển khai đúng tiến độ, không hình thành các điểm nóng trên địa bàn.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiến Xương tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy huyện lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của địa phương để định hướng công tác tuyên truyền, hoạt động giáo dục truyền thống, nắm bắt dư luận xã hội. Từ đầu nhiệm vụ đến nay, Ban đã tham mưu nhiều kế hoạch, văn bản giúp cấp ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền theo lộ trình, triển khai bài bản, đồng bộ. Với phương châm "Toàn Đảng làm công tác tư tưởng", ngành tuyên giáo của huyện đã tích cực đổi mới phương thức giáo dục chính trị tư tưởng và định hướng tuyên truyền về nội dung, phương thức theo hướng nâng cao tính chủ động, tính chiến đấu, thuyết phục và hiệu quả. Chủ trương xem xét, phân

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG TRƯỜNG HỌC Hiệu quả từ một hội thi

Hội thi chung kết tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCHCTL) trường học năm 2023 do Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh phối hợp với Ủy ban phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức đã chính thức khép lại song với các em học sinh đây là sân chơi có nhiều trải nghiệm thú vị. Những thông điệp mà hội thi truyền tải đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh về tác hại của thuốc lá, từ đó cùng chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc.

Tham gia hội thi chung kết tìm hiểu kiến thức về PCHCTL, em Phạm Ngọc Hân, Trường THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) xuất sắc đạt giải nhất trong 3 phần thi: chào hỏi, kiến thức và hùng biện. Mỗi phần thi lại mang đến cho Hân và các bạn những cung bậc cảm xúc riêng khi Ban tổ chức đọc đáp án của từng câu trả lời. Bằng nỗ lực của cả

đội, kết quả Trường THCS Kỳ Bá đã giành giải nhất đồng đội, riêng Hân nhận giải nhì cá nhân. Ngọc Hân chia sẻ: Em rất vui và tự hào được tham gia hội thi. Trong hội thi này, chúng em đã được giao lưu với bạn bè ở các huyện, thành phố và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm hữu ích. Qua hội thi, với những kiến thức thu nhận được em sẽ tuyên truyền cho mọi người cùng chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc lá.

Điễn ra trong thời gian ngắn song để mang đến cho khán giả những tiết mục, tiểu phẩm hay, ý nghĩa, các nghệ sĩ không chuyên cũng giao lưu và trao đổi chuẩn bị, tập luyện rất kỹ. Bà Nguyễn Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Mê Linh (Đông Hưng) chia sẻ: Nhà trường có phòng tập đá năng, chúng tôi dành phòng tập đó để các con tập luyện ngoài giờ học. Các tiết mục đều có sự hướng dẫn của thầy cô

và góp ý của các bạn. Nội dung các con thi có cả ý kiến góp ý của phụ huynh và sự vào cuộc của lãnh đạo địa phương. Thông điệp từ hội thi mà chúng tôi muốn lan tỏa tới cộng đồng là cùng xây dựng một môi trường không khói thuốc lá. Bằng lời diễn giản dị, nội dung gần gũi với đời sống thường ngày nhưng không kém phần hấp dẫn, các nghệ sĩ không chuyên đã mang đến cho khán giả cái nhìn sâu sắc về thực trạng sử dụng thuốc lá hiện nay, trong đó có tại cơ sở giáo dục; những cảnh báo về hệ lụy, tác hại mà thuốc lá gây ra đối với sức khỏe con người, môi trường xung quanh. Bên cạnh đó, hội thi còn truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về việc chấp hành các quy định PCHCTL, kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc; tích cực thực hiện thông điệp: Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá... Em Bùi Hoàng Tâm, lớp 10A3, Trường THPT Lê Quý Đôn (thành

phố Thái Bình) chia sẻ: Em thấy các tiểu phẩm truyền đạt thông tin rất tốt. Từ hội thi, em thấy hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, thậm chí hút lâu dài có thể mắc bệnh và tử vong. Nếu hút trong nhà có thể gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, người bị hại nhiều nhất là người hít phải khói thuốc chứ không phải người hút. Em sẽ tuyên truyền cho mọi người dùng hút thuốc lá.

Bà Lưu Thị Ánh Tuyết, Ủy viên Thư ký Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Hội thi là điểm sáng trong công tác tuyên truyền PCHCTL trên địa bàn tỉnh trong năm 2023. Qua hội thi nhằm xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên là giáo viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc. Từ những thông điệp của hội thi gửi đến các cấp, ngành, cộng đồng về những cảnh báo đối với việc xâm nhập của thuốc lá thế hệ mới vào trường học. Do đó, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, nhất là ngành giáo dục quan tâm hơn nữa tới việc đào tạo, chăm sóc sức khỏe để xây dựng môi trường không khói thuốc ngay tại trường học.

Thành công của hội thi không dừng lại ở những phần quà trao thưởng mà ý nghĩa hơn là đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh về tác hại của thuốc lá, việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đây không chỉ là sân chơi mà còn là một hoạt động ngoại khóa bổ ích cho học sinh, giúp các em có cơ hội được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng trường học không khói thuốc, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia PCHCTL đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG LÃNH

THU THỤY



Tiểu phẩm dự thi của Trường THCS Minh Lăng (Vũ Thư).